



## **Đức Thánh Cha nhắn gửi tín hữu Nicaragua: Hãy vững tin vào Chúa ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất**

*Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Linda Bordoní)*

Đức Giáo hoàng Phanxicô viết một lá thư mục vụ gửi cho các tín hữu ở Nicaragua đang cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngài khuyến khích họ kiên định trong niềm tin vào Chúa bất chấp những thách đố mà họ phải đối diện.

Trong một lá thư đề ngày 2 tháng 12 năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ sự gần gũi và hiệp nhất với dân chúng Nicaragua, khích lệ họ đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào Chúa bất chấp những thử thách mà đất nước họ đang phải trải qua.

ĐTC viết: “Đừng quên sự quan phòng yêu thương của Chúa, Đấng luôn đồng hành với chúng ta và là người hướng dẫn chắc chắn duy nhất của chúng ta”, Ngài kêu gọi các tín hữu Nicaragua hãy giữ vững “lòng tin hiếu thảo” của họ vào Chúa và “lòng trung thành với Giáo hội”, mà ngài mô tả là “hai ngọn hải đăng vĩ đại soi sáng cuộc sống của anh chị em”.

Bức thư của Đức Giáo hoàng được gửi vào thời điểm nhiều người dân Nicaragua đang trải qua tình trạng bất ổn và khó khăn, cũng như cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội đã tấn công Giáo hội, dẫn đến việc đóng cửa nhiều tổ chức và hiệp hội tôn giáo, trục xuất và bắt giữ một số linh mục và giám mục.

## **Lòng sùng kính Đức Mẹ Maria**

Nâng cao sức mạnh tinh thần của người Công giáo Nicaragua, bắt nguồn từ lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, Đức Giáo hoàng lưu ý rằng việc cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong những ngày này, mà ngài nói, giữ một vị trí đặc biệt trong văn hóa và đức tin của Nicaragua.

Và khi đề cập đến lòng biết ơn và tình yêu mà người dân Nicaragua dành cho Đức Trinh Nữ Maria, ĐTC nhấn mạnh: Mẹ luôn là nguồn bảo vệ của mẹ: "Các bạn luôn cảm nhận được sự bảo vệ của mẹ trong mọi nhu cầu của mình và đã thể hiện lòng biết ơn của mình bằng một nền linh đạo rất đẹp đẽ và phong phú".



Khi Giáo hội chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, Đức Phanxicô khuyến khích các tín hữu hãy làm cho lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trở thành nguồn sức mạnh và sự đổi mới.

"Tôi hy vọng rằng lễ kỷ niệm này (...) sẽ mang lại cho các bạn sức mạnh, cần thiết cho thời buổi khó khăn, bất trắc và gian khổ", ngài viết.

## **Kinh Mân Côi: Sự kết nối với Chúa**

Đức Giáo hoàng kêu gọi họ tiếp tục truyền thống khẩn cầu Chúa bằng qua lời cầu nguyện "Lạy Chúa trước hết", và ngài nhắc nhở họ về sức mạnh của lời cầu nguyện, đặc biệt của Kinh Mân Côi,



như một công cụ để suy ngẫm về mặt tâm linh và kết nối với Chúa.

"Chúng ta nhận được biết bao ân sủng qua Kinh Mân Côi; đó là một lời cầu nguyện mạnh mẽ", ĐTC nhấn mạnh và mời gọi các tín hữu suy ngẫm về các mầu nhiệm của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong khi phó thác niềm vui và cuộc đấu tranh của họ cho Chúa.

### **Lời cầu nguyện mừng Năm Thánh**

Cuối cùng, Đức Phanxicô đã cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và đưa ra thông điệp hy vọng như sau:

"Mẹ Thiên Chúa không ngừng cầu bầu cho anh chị em, và chúng ta không ngừng cầu xin Chúa Giêsu luôn giữ anh chị em trong vòng tay yêu thương của Người".

Bức thư của Đức Giáo hoàng cũng bao gồm một lời cầu nguyện mà ngài đã viết cho Năm Thánh 2025, trong đó ngài cầu xin Chúa ban hòa bình và "thắp sáng trong chúng ta, những người hành hương của Hy vọng, nỗi khao khát ân sủng nước trời".

